

สุดสัปดาห์

14 'บอย-กมลเกียรติ' ประกาศเลื่อนรอบการแสดง 'ฟ้าธรรมาศ เดอะมิวสิคัล'

'โนรา' ภูมิวิวัฒน์วัฒนธรรมหนึ่งเดียวในโลก 19

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

www.naewna.com หน้า 13

'กันตนา กรุ๊ป' บริษัทที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 73 ปี ปรับใหญ่ทั้งโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล เปิดตัวภาพยนตร์ชุดใหม่ 3 มัลติแพลตฟอร์มบริหาร รุ่นใหม่ ต่อมาคือธุรกิจดิจิทัลสร้างสรรค์ Blue Project ไม่เว้นแต่เทคโนโลยีที่เสริมพลังความคิดสร้างสรรค์ที่คอนเทนต์และโปรดักชั่น นำความเชี่ยวชาญและจุดแข็งของกันตนา มาปรับให้เข้ากับยุคสมัยและแพลตฟอร์มยุคใหม่ และเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ซึ่งคอนเทนต์คุณภาพและคอนซูเมอร์ที่เข้าด้วยกัน เพื่อเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานคอนเทนต์และโปรดักชั่นไทยไปอีกระดับ พร้อมขยายประสบการณ์เผยแพร่สื่อไปยังผู้ชม 200 ล้านคน สร้าง Kontana Virtual Studio และระบบ



'กันตนา กรุ๊ป' ปรับใหญ่! เปิดตัวทายาทรุ่น 3 และผู้บริหารรุ่นใหม่ ส่ง Blue Project ปรากฏการณ์ใหม่แห่งการผสานพลังคอนเทนต์และโปรดักชั่น

Post Production ของรับทุกแพลตฟอร์มสมบูรณ์แบบไร้รอยต่อ
นายปิยะรัฐ กัลยาธุรา กรรมการผู้จัดการ บริษัทกันตนาเอฟเอ็มวี จำกัด และผู้อำนวยการบริหารการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดฉายว่า "ตลอด 73 ปี กันตนา ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาองค์กรและปรับโครงสร้างธุรกิจ จากการมองเห็นโอกาสใหม่ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้ชม กันตนามีรากฐานที่แข็งแกร่ง และมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งได้ทำการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ เสริมทัพทายาทรุ่น 3 และผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่เข้ามาผลักดันร่วมกับผู้บริหารผ่านโครงการ Blue Project ที่จะมาช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของกันตนา มาพัฒนาต่อจากและเชื่อมทุกประสบการณ์ของ



แม่ปิยะรัฐ กัลยาธุรา

พาไปเจาะลึกและทำความเข้าใจกับเรื่องราวสุดเข้มข้นในหลากหลายรายการที่ไม่ควรพลาดชมฟรีทีวี นอกจากนี้ Blue Project ยังพร้อมคอนเทนต์ที่จะมีการสร้างรายได้ใหม่ในหลายรูปแบบ คือ การทำ Content Subscription Model ผ่านช่องทางของ Kontana Motion Pictures โดยผู้เป็นสมาชิกจะได้รับประสบการณ์ที่ดูแล้วรู้สึกสนุกไปกับทุกเรื่อง เช่น การร่วมชมคอนเทนต์ฟรีทีวี หรือร่วมกิจกรรมกับนักแสดงในละคร โดยจะประเมินคอนเทนต์เรตติ้งซีรีส์เรื่องดัง "Reverse 4 You ความรักวาท" ที่นำเรื่องมาจากนิยายเรื่องดังที่มีแฟนคลับและผู้ติดตามอย่างมากที่ดูเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะเป็นเรื่องราวของนิยายและการพัฒนาตัวละครของละครที่เข้ามาในสไตล์ Romantic Fantasy ที่ชวนติดตาม พร้อมด้วยซีรีส์เรื่องล่าสุด "สืบสันดาน" ที่กำลังจะออกอากาศทาง Netflix รวมไปถึงโครงการนำคอนเทนต์ที่เป็น IP ของ

ผ่านการสร้างสรรค์ภาพยนตร์แอนิเมชันแห่งความทรงจำยุคสมัย "กันตนา 3" ที่ถูกครอบด้วยพร้อมด้วยการเปิดตัวเกมออนไลน์ "กันตนาคลับ" บนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ชื่อว่า Roblox and Sandbox รวมถึงการเปิดตัวเกมออนไลน์ DEV A ที่เป็น Metaverse Studio และ WEREBUFF Game Studio ที่จะเปิดตัว Hero Adventure Game ในชื่อ "Kumon" เกมแรกของประเทศไทยที่สร้างเสริมเรื่องแฟนตาซีแนวสยองขวัญที่เป็นเอกลักษณ์ของกันตนา นอกจากนี้ กันตนาเล็งเห็นความสำคัญของ "วิกฤตโลกหรือคือการใช้สิทธิ์ของคอนเทนต์และความสามารถทางโปรดักชั่นของเรา มาสร้างเสริมรายการ "Boiling Planet เชื้อเพลิงโลกเดือด" นำเสนอเรื่องราววิกฤตโลกเดือดที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงและยังมีการที่นำความเชี่ยวชาญในการผลิตรายการเรียลิตี้มา

FESTIVAL 2024" (TIUFF) ที่จะเฉลิมฉลองความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศในสังคม ผ่านผลงานศิลปะในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ภายใต้แนวคิด "Where Film Unites Us All พหุวัฒนธรรมจะเชื่อมเราไว้ด้วยกัน" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6-10 กันยายน 2567 ณ พาร์คทาวเวอร์พาร์ค ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมด้วยงาน "WORLD WEDDING CEREMONY" ที่จรรยาสุภาพการจากนานาชาติ เข้าสู่ประเพณีวัฒนธรรมไทยอย่างเท่าเทียม และสำหรับงานด้านการผลิตฟรีทีวีที่กันตนาถือเป็นหนึ่งในผู้นำและได้รับการยอมรับในระดับโลกล่าสุด กันตนาได้ลงทุนสร้าง Kontana Virtual Studio ด้วยเงินลงทุนมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท ที่มาร่วมมือกับการนำเทคโนโลยีล่าสุดที่เข้ามาช่วยยกระดับงานผลิตฟรีทีวีไปอีกระดับ ในการรักษาภาพลักษณ์และคอนเทนต์ความเป็นที่ปรึกษาแก่กันตนา ซึ่งตอบโจทย์ทั้งสำหรับงานโปรดักชั่นภาพยนตร์, ซีรีส์, เกมและงานโฆษณาที่ตอบโจทย์ยุคใหม่ รวมถึงงานด้าน Post Production บริการถ่ายทำภาพและเสียงที่ปรับใช้กับทุกแพลตฟอร์มได้รับการยอมรับจากทุกแพลตฟอร์มและผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ทั่วโลก ปัจจุบันได้ขยายกำลังในการผลิต



ผู้ร่วมการสร้างสรรค์รายการใหม่ ผ่านการผสานคอนเทนต์คุณภาพระดับโลกและคอนซูเมอร์ที่เข้าด้วยกัน มอบเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ และมอบความสนุกให้กับผู้ชม พร้อมสร้างประสบการณ์ที่เหนือชั้นในยุคดิจิทัลของไทย
โดยแนวทางการสร้างสรรคคอนเทนต์ของกันตนาจะปรับเปลี่ยนให้หลากหลายขึ้นตามแพลตฟอร์ม โดยเลือกโมเดลการร่วมคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับคอนซูเมอร์ที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป และพัฒนาประสบการณ์ในการรับชมของผู้ชมทั่วโลก

ไปอีกระดับพร้อมเสริมทัพด้วยคอนเทนต์ใหม่ๆ ได้แก่ Reality Competition หรือรายการเรียลิตี้ที่กับรายการใหม่ "The Original" ที่ไม่ใช้แค่การส่ง Top Model ให้มีชื่อเสียง แต่จะเป็นการค้นหาคนที่มีความอึดใจกล้า โดดเด่นจนสามารถสร้างคอนซูเมอร์ที่เหนียวแน่นของตัวเองและเป็นต้นแบบของนักแสดงผู้ถูกเรียกว่า "sendseer" ได้ในที่สุดพร้อมด้วยการเปิดตัวรายการพอดคาสต์ "Blue Talk" บนแพลตฟอร์มออนไลน์ สำหรับรายการโดยแม่ปิยะรัฐ ที่จะเพิ่มมิติให้วงการ ในรายการจะ

กันตนาที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักมาอย่างมีชื่อเสียงในเชิง มาผลิตคอนเทนต์เป็นงานรูปแบบต่างๆ อาทิ Micro drama ซีรีส์เรื่องความบันเทิงในรูปแบบละครสั้น คอนเทนต์ 1-2 นาที ทางออนไลน์และแพลตฟอร์ม และร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาต่อจากงานร่วมกันในรูปแบบที่ไม่จำกัดที่ซีรีส์ได้ รายการเรียลิตี้ ภาพยนตร์ และเกม โดยล่าสุดเตรียมนำคอนเทนต์ที่เป็น IP ของกันตนามาพัฒนาในรูปแบบใหม่เพื่อให้เข้ากับผู้ชมรุ่นใหม่และขยายวงสู่ผู้ชมเป้าหมายระดับโลก

สร้างสรรคซีรีส์ใหม่ใหม่จากคอนซูเมอร์ที่กระทรวงโบราณการ "The Super Farmer" รายการส่งเสริมการปลูกข้าวทางการเกษตรในประเทศไทย ที่มาพร้อมการให้การส่งเสริมปลูกข้าวในพื้นที่นา 1 ไร่ เพื่อให้สร้างขวัญกำลังใจ สำหรับคนที่ได้มาตรฐานโลก เพื่อผลิตสินค้าที่สะอาดปราศจากสารเคมีที่ปลอดภัยที่ปลอดภัย
รวมถึงการสร้างสรรคคอนเทนต์ระดับโลกผ่านการจัดการคอนซูเมอร์โดยยูทูบซี "THAILAND INTERNATIONAL LGBTQ+ FILM & TV

ด้วยคอนซูเมอร์เชิงนวัตกรรม Immersive ที่มีมาตรฐานสูงถึง 42 ห้อง
"คอนเทนต์ Blue Project" นี้มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จใหม่ๆ ด้วยบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และสื่อที่มีการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลก พร้อมที่จะรองรับกว่า 500 คนที่จะร่วมผลิตคอนเทนต์คอนซูเมอร์คอนเทนต์ เกม ละคร ภาพยนตร์ วัฒนธรรม "คอนซูเมอร์คอนซูเมอร์" นายปิยะรัฐ กล่าวสรุป

'ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช' จัดกิจกรรมจับน้ำชาการกุศล 'Moment of Hope' ช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย



เดินทางทำบุญเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับนักแสดงคนสวย ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช สมาชิกกิตติมศักดิ์ กองทุนนิสิตธุรกิจหญิงรุ่นใหม่เพื่อผู้พิการ

ของ UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees - สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ) จัดกิจกรรมจับน้ำชาการกุศล "Moment

of Hope" สานต่อสะพานบุญเป็นปีที่สอง ซึ่งภายในงานครั้งนี้ได้มีการนำภาพวาดที่สร้างสรรค์ โดย ครูปานสมนึก คัตถ์นอก ศิลปิน Modern Portrait

มาร่วมประมูล เพื่อระดมทุนจัดหารายได้ โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย มอบเพื่อสนับสนุนการทำงานของ UNHCR ช่วยเหลือบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย

โดยกิจกรรมจับน้ำชาการกุศล "Moment of Hope" จัดขึ้นในภัตตาคารสมัยที่ 8 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมโพธิ์ธิษฐาน กรุงเทพมหานคร ริมน้ำเจ้าพระยา